

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

สภาพปัญหา หรือ GAP (1) การคัดเลือกประเด็นของคณะกรรมการ พชอ.ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ควรเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างน้อย 2 ประเด็นและกำหนดเป้าหมายและจำนวนการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจน (2) ประเด็นขับเคลื่อนยังขาดคณะกรรมการรายประเด็น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
**ผลลัพธ์ (Key Results KRs)** (1.) มีการกำหนดประเด็นขับเคลื่อนอย่างน้อย 2 ประเด็น (2) มีการกำหนดเป้าหมาย/จำนวนการดูแลกลุ่มเปราะบาง (3) มีคณะกรรมการรายประเด็น และบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนและการดูแลกลุ่มเปราะบาง (4) มีรูปแบบ  
**งบประมาณ** สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม  
 ให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัส

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมาย	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1.เพื่อให้มีคณะกรรมการพชอ.ที่เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับประเด็นตามบริบท	1.อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่	1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน*25 บาท* 4 มื้อ= 3,000 บาท	3,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.เพื่อให้มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อวางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น	มีคุณภาพจากผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCCARE ผ่าน	2.ประชุมติดตามความก้าวหน้ารายประเด็น และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 4 ครั้ง	คณะกรรมการ พชอ. และ คณะทำงานรายประเด็น จำนวน 34คน	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 34 คน*25 บาท* 4 มื้อ=3,400 บาท		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.เพื่อให้มีการดูแลกลุ่มเปราะบาง	โปรแกรม CL UCCARE 2.กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล				3,400		

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด โครงการ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวน เงิน (บาท)	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.เพื่อให้มีการ ประเมินตนเองเพื่อ การพัฒนา		4.ประชุมสรุปผล การดำเนินงาน 1 ครั้ง	คณะกรรมการ และ คณะทำงาน จำนวน 30 คน	-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน*70 บาท*1 มื้อ=2,100 บาท - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม30 คน*25 บาท* 2 มื้อ=1,500 บาท	3,600	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รวมงบประมาณ

10,000

นายวินัย อุทัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานวันที่ 14 ธันวาคม 2565